

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต หน่วยแพทย์ดูแลประชาชน -เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฬาภรณ์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รับสั่งให้พระราชทานเลี้ยงอาหารกล่องและน้ำวันละ 1 มื้อ (มื้อเที่ยง) ให้แก่ประชาชน พร้อมด้วยหน่วยแพทย์และพยาบาลจาก รพ.จุฬาภรณ์ และ รพ.วิชัยยุทธ ให้การดูแลรักษาตรวจโรคเบื้องต้น รวมถึงปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเล็กน้อย เวลา 10.00-19.00 น. บริการในทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ต่อเนื่องจนครบ 100 วัน ภายในมณฑลพิธีสนามหลวง บริเวณบูธ 11 เชื่อมกับโรงแรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. มีประชาชนมาเข้ารับบริการตรวจรักษา 164 คน ส่วนใหญ่เป็นลม โรคความดันโลหิตสูง และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปรุงอาหารให้บริการประชาชนที่ท้องสนามหลวง รวมถึงผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อ บางรายปวดเข่า อีกทั้งผู้ที่โดนรองเท้าหุ้มส้นกัดด้วย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว	<p>ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.วางแผนจัดสรรพื้นที่ท้องสนามหลวงใหม่ เพราะต้องใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศ จำนวน 40 ไร่ คิดเป็น 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด ทำให้กทม.ต้องย้ายหน่วยงานจุดพักผ่อนของประชาชน ตลอดจนจนรถสุขาเคลื่อนที่ที่อยู่ในสนามหลวงฝั่งใต้ ไปไว้ยังสนามหลวงฝั่งเหนือ</p> <p>-กล่าวถึงพระราชดำรัสของต่อทีมแพทย์ประจำพระองค์ว่า “กำลังใจสำคัญมากนะ หมอ ” ที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. อัญเชิญมาเปิดเผย เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยในยามนี้ อยากให้ นายกรัฐมนตรีปลุกกำลังใจของคนไทยทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป แม้จะเศร้าโศกเสียใจเพียงใดก็ตาม</p>
ข่าวสด	<p>ดำเนินงานตามรอยพระบาท ปลูกผักเสริมไอโอดีน -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สนพระราชหฤทัยปัญหาการขาดไอโอดีนในเด็กไทย โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำผลการตรวจคัดกรองระดับ Thyroid Stimulating Hormone หรือ TSH ของทารกแรกเกิดทั่วประเทศมาประเมินระดับความรุนแรงของภาวะการขาดสารไอโอดีนในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2546 -2552 พบว่า ภาวะการขาดสารไอโอดีน ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยมีระดับไอโอดีนที่ต่ำกว่าปกติ จึงเป็นที่มาของโครงการนวัตกรรมแก้ปัญหาโรคเอื้อและภาวะขาดสารไอโอดีนในพื้นที่อย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่อุดรธานี และหนองคาย</p> <p>มีการร่วมมือกับเครือข่ายสาธารณสุขและชุมชนในภาคอีสาน เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเพิ่มสารไอโอดีนในระบบห่วงโซ่อาหารและผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักและเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน รวมทั้งการแปรรูปปลาเป็นปลาร้าที่มีการเสริมไอโอดีน เพื่อนำมาบริโภคกันมากขึ้นด้วย</p>
มติชน	<p>เลี้ยงลูกแบบสมเด็จพระเจ้า -เสนอบทความ น้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรง มีพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพรอบด้าน ทรงได้รับการถวายปริญญากิตติมศักดิ์ถึง 136 ใบ ทว่าในวัยพระเยาว์ ของเล่นของพระองค์ทรงสุดแสนจะธรรมดา คือ เล่นกับธรรมชาติต่างๆ เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ ทราบ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ “พระราชบิดา” สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งได้รับการเทิดพระเกียรติให้เป็น “พระปรมาจารย์แห่งองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาสมอง” และ “พระราชชนนี” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งได้รับการเทิดพระเกียรติให้เป็น “พระปรมาจารย์ที่มีความรู้และเข้าใจหลักการเลี้ยงดูเด็ก” ที่ทรงนำหลักธรรมชาติในการเรียนรู้ของสมองให้เติบโตเต็มศักยภาพ คือ “เรียนรู้จากการเล่น” มาใช้ในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 3 พระองค์ สะท้อนให้เห็นว่า ทั้ง 3 พระองค์ทรงเล่นอย่างธรรมดาๆ แต่สิ่งที่ตามมาคือ “สมองเรียนรู้แบบอัจฉริยะ”</p> <p>ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด ที่ปรึกษางานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. อธิบายว่า ของเล่นต่างๆ ได้สร้างพื้นฐานสำคัญของชีวิต อย่างการเล่นกับของเล่นมีชีวิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เช่น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ถือเป็นรากแก้วของพลังชีวิต พลังใจ พลังความรู้ พลังคุณธรรม ส่วนการเล่นของเล่น ไม่มีชีวิตหรือเล่นกับธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ทราย ก็ได้สัจธรรมขององค์ความรู้มากมาย อย่างเล่นกับน้ำ น้ำพุได้ แต่สอนให้เด็กเรียนรู้ภาษา คณิต วิทยาศาสตร์ หรือเล่นกับสัตว์ สัตว์พูดไม่ได้ แต่สอนให้เด็กรู้ภาษา คณิต วิทยาศาสตร์ และคุณธรรมไปพร้อมๆ กันได้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>ราคาข้าวตกต่ำ</p> <p>-กล่าวว่า นิตยสาร Rice Today ของ สถาบัน วิจัยข้าวนานาชาติ International Rice Research Institute ได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น The King of Rice หรือ กษัตริย์แห่งข้าว เมื่อต้นปี 2550 เพราะทรงทุ่มเทให้การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวนาไทย วันนี้นางวิจัยข้าวไทยผ่านมารอบ 100 ปี แต่ราคาข้าวที่ตกต่ำซ้ำซาก และยิ่งซ้ำหนักขึ้นไปอีก เมื่อข้าวหอมมะลิไทย ราคาร่วงลงมาเหลือตันละ 5,000-6,000 บาท</p> <p>-เสนอสรุปข่าว นายอุดมศักดิ์ อุดมดี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ข้าราชการ สธ. ลูกชาวนา นำข้าวหอมมะลิสุรินทร์จากบ้าน ฆ่าขายเองกว่า 5 ปี ไม่อ้อราคาโรงสี มีกำไร ไม่ขาดทุน</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว</p>	<p>ประกาศงดให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 2560 ระบุชัดเจนนอกจากจะขานรับมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2560 ที่ห้ามข้าราชการชั้นผู้น้อยให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ยังต้องการให้บึกๆ ใน สธ.เป็นแบบอย่างที่ดี ที่สำคัญห้ามเด็ดขาดทุกหน่วยงานในสังกัดเรียไรในหมู่ข้าราชการ หรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อจัดหาของขวัญให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>ทบทวนบทบาททันตภิบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางวันฉวี คำเพิ่มพูน ประธานชมรมทันตภิบาล 77 จังหวัด และผู้แทนขอเข้าหารือถึงปัญหาความก้าวหน้าหรือการเลื่อนไหลของพนักงานทันตสาธารณสุขหรือทันตภิบาล ว่า ได้มอบหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปศึกษาว่ามีความเป็นไปได้ในการกำหนดสายงานใหม่ให้กับทันตภิบาล หลักสูตร 2 ปี ผู้จบปริญญาตรี สายสาธารณสุข และทันตภิบาลหลักสูตร 4 ปี ให้เป็นนักทันตสาธารณสุข หรือแล้วแต่การกำหนดในอนาคตหรือไม่อย่างไร หากจำเป็น ก็ต้องไปขอตำแหน่งกับทาง กพ. รวมทั้งต้องมีการจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนในทุกวิชาชีพ ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของทันตภิบาล ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือว่า จริงๆ หน้าที่ทำอะไรได้บ้าง ซึ่งหากจะถอนฟัน ก็ต้องเรียนมาก่อน ไม่เช่นนั้นก็ทำไม่ได้ แต่จะถึงขั้นแก้กฎหมาย และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทันตภิบาล นั้น คงยังไม่ถึงขั้นแก้ไข แต่ให้ไปดูก่อนว่า จะเป็นอย่างไร</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์สนุก</p>	<p>หมอทำคลอดทารกหัวขาด</p> <p>- กรณีที่แพทย์ของรพ.แห่งหนึ่งใน จ.พัทลุง ทำคลอดทารกหัวขาดติดอยู่ในท้อง ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ญาติได้มีการยื่นร้องขอความเป็นธรรมและเข้าแจ้งความนั้น</p> <p>ล่าสุด ทางนายธนิต เสริมแก้ว นพ.สสจ.พัทลุง พร้อมด้วย ผอ.รพ.พัทลุง แถลงว่า ญาติเจ้าทุกข์เรียกร้องค่าเสียหาย 1 ล้านบาท ซึ่งทางสสจ.พัทลุงในฐานะคนกลางพยายามประสานไกล่เกลี่ย ล่าสุด ทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เซ็นหนังสือร้องขอค่าเยียวยาตามกฎหมายมาตรา 41 คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือ 1-2 แสนบาท ส่วนที่ญาติเรียกร้องเพิ่มจากหมอมือทำคลอดนั้น ก็มีบ้างแต่ทางญาติร้องขอไม่ให้เปิดเผย อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แพทย์ทำคลอดจนทารกหัวขาด ยังไม่สามารถสรุปได้ ต้องตั้งคณะกรรมการโดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสอบสวน</p>
<p>เดลินิวส์,มติชน, คมชัดลึก,ไทยโพสต์</p>	<p>อาหารเสริมรักษาโรคตา</p> <p>-เสนอ ข่าว ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงกรณีการขายอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ อ้างว่าช่วยบำรุงสายตาสามารถบรรเทาปัญหาการมองเห็นจากภาวะต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจกหายได้หลังรับประทาน 3 วันขึ้นไป ว่าโรคตาแต่ละชนิดนั้นมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน ไม่สามารถกินวิตามินแล้วบอกว่ารักษาทุกโรคได้ วิตามินหรืออาหารเสริมที่ใช้ทางตานั้นใช้ได้บางกรณี ส่วนใหญ่ที่ขายในปัจจุบันมักมีส่วนประกอบของสารลูทีน และซีแซนทีน เป็น กลุ่มวิตามิน ซึ่งมีการศึกษาที่พิสูจน์ว่าได้ประโยชน์เฉพาะผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุบางประเภทที่ได้รับการวินิจฉัยจากจักษุแพทย์ก่อนจึงจะสามารถใช้ยาได้ ดังนั้นการนำวิตามินต่าง ๆ มาโฆษณาว่ารักษาโรคตาได้ทุกโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นั้นไม่เป็นความจริง เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง ถ้าไปเชื่อแล้วกินแค่อาหารเสริมเหล่านี้จะทำให้เกิดอันตราย ทำให้โรครุนแรงขึ้นจนถึงขั้นตาบอดได้ การที่มีเลขอนุญาต อย.จะบอกแค่ว่ามีส่วนประกอบอะไร ไม่เป็นอันตรายต่อตาอย่างไรเท่านั้น ไม่ได้มีคุณสมบัติในการรักษา ดังนั้นขอให้ อย.ช่วยกวดขันเรื่องการโฆษณาเกินจริงที่อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดด้วย
เดลินิวส์	<p>หมอสมุนไพรร</p> <p>-เสนอ ก๊อชชูป ในงานแถลงข่าวการประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา สมุนไพรไทยฉบับที่ 1 ระหว่างปี 2560-2564 พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประกาศชัด ขอตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน้น "ความพอเพียง กินอาหารเป็นยา" แล้วชู "ใบกะเพรา" สูดยอดยาไทย กิน ๆ ไป แก่ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลมในกระเพาะได้ชะงัด เสริมก็ขาย "กล้วย" กันต่อ เพราะ "กล้วย" ให้พลังงานเยอะเหมาะสำหรับคนใช้แรง มาก และว่าประเทศไทยสมุนไพรเยอะ แต่ขาดองค์ความรู้ ต้องเพิ่มกระบวนการศึกษาวิจัยให้มาก ๆ</p>
ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์	<p>พัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าว่า สธ.มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งเร่งพัฒนาคุณภาพบริการห้องฉุกเฉิน หรืออีอาร์ รองรับนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์" สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน การเสียชีวิต ความพิการให้ได้มากที่สุด รวมทั้งจัดระบบทางด่วนคนไข้ อุบัติเหตุ หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง ซึ่งกรมการแพทย์ได้ออกเกณฑ์การประเมิน 10-12 ข้อ เพื่อให้ รพ.ทั่วประเทศประเมินและปรับปรุงตนเอง</p>
มติชน	<p>รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ ยึดหลัก'พอเพียง' น้อมนำพระราชดำรัส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และผอ.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สัมภาษณ์ถึง หนึ่งในแนวทางลดปัญหาโรงพยาบาลวิกฤตทางการเงิน โดยการจัดตั้ง "รพ.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่น้อมนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการบริหาร โดยยึดหลักพึ่งพาตัวเอง โดยเฉพาะหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" สร้างโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ยึดหลัก 3 วง คือ 1.มีเหตุมีผล 2.พอประมาณ 3.บริหารความเสี่ยง โดยทั้งหมดอยู่ในระดับคุณธรรม ข้อมูลวิชาการ ก็จะช่วยให้โรงพยาบาลอยู่ได้ เนื่องจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งจุดเริ่มก่อตั้งขึ้นบริเวณพื้นที่ห่างไกล ประชากรน้อย งบประมาณลงไปก็จำกัด การบริหารจัดการจึงเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่ออยู่ได้อย่างยั่งยืน</p>
ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p>โภชนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เดินหน้าเพื่อพัฒนาเด็กไทยแถมใส สู่ความยั่งยืน ว่า กรมอนามัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนงานเจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเด็กไทยแถมใสตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งขณะนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 422 แห่ง ทั้งนี้ได้ตั้งเป้า ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน สูงสมส่วน แข็งแรง และฉลาด มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีสมรรถภาพทางกายที่ดี โดยผู้ชายมีส่วนสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ผู้หญิงเฉลี่ย 170 เซนติเมตร ภาวะทุพโภชนาการในภาพรวมของประเทศลดลง นักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ 10 ภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 7 และภาวะเตี้ยไม่เกินร้อยละ 5 รวมทั้งปัญหาฟันผุในนักเรียนลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมให้นักเรียนมีความฉลาดทางสุขภาพ มีพื้นฐานในการคิด เรียนรู้ เกิดทักษะในการดำรงชีวิต และมีจิตสาธารณะ</p>
มติชน	<p>ประชุมโรคมะเร็งแห่งชาติครั้งที่ 13</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ รพ.มะเร็งส่วนภูมิภาค 7 แห่ง จัดประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.วิภาวดีรังสิต กทม.</p> <p>- นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า กรมการแพทย์ จึงได้จัดทำแผนป้องกันควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและบุคลากรให้สามารถดำเนินการตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 12 เขต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สุขภาพทั่วประเทศและในเขต 13 กทม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. การแก้ปัญหาโรคมะเร็ง จำเป็นต้องมีนโยบายที่ชัดเจนตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป้าหมายสำคัญ คือ ลดอัตราการป่วย ลดอัตราการตายจากโรคมะเร็ง ลดระยะเวลารอคอยการรักษา เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้นานมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข - นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กรมการแพทย์มีหน่วยงานที่รับโดยตรงด้านโรคมะเร็งของประเทศ คือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และรพ.มะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง ทั่วประเทศ รวมถึงรพ.ศูนย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตน์ราชธานี องค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านโรคมะเร็งของหน่วยงาน จึงมีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ - นพ.วีรุฒ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การจัดประชุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Promoting Excellence in ASEAN Cancer Care” เนื่องจาก วันที่ 1 มกราคม 2559 ได้มีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ความร่วมมือโรคมะเร็งจึงต้องขยายไปสู่ความร่วมมือในระดับประชาคมอาเซียนด้วย
<p>ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว กรณีมีการระบาดของเชื้อพิษสุนัขบ้าใน จ.มุกดาหาร และพบแม่วัวเสียชีวิตจากการถูกสุนัขกัด และส่งชิ้นส่วนจากสมองไปตรวจที่ศูนย์ชันสูตรโรคของ จ. ขอนแก่น พบว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้า ล่าสุด นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในพื้นที่ จ.มุกดาหารมีการตรวจพบเชื้อสุนัขบ้าในสัตว์เฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละ 3 ตัว ซึ่งเป็นข้อมูลจากทางกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อก่อนหน้านี้ จึงถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยง และมีการเข้าไปตรวจสอบแบบเชิงรุก จึงพบเป็นจำนวนค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ในกรณีที่แม่วัวถูกสุนัขกัดเสียชีวิต ทางปศุสัตว์ได้ส่งชิ้นส่วนสมองเพื่อตรวจสอบและพบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้า นั้น โดยปกติชิ้นตอนต่อไปจะมีการดำเนินการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่อไป สำหรับสถานการณ์พิษสุนัขบ้าในประเทศไทยพบว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อดังกล่าวน้อยกว่า 10 ราย ติดต่อกันมา 5 ปีแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนไม่สูงมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะหากมีการพบเชื้อในพื้นที่ใด จะมีการเข้าตรวจสอบกันอย่างเชิงรุก
<p>โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>ชาวบ้านจ.ลำปางอาหารเป็นพิษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว ที่ จ.ลำปาง แม่ครัวหิบบิซิตาไฟคิดว่าเป็นเกลือปรุงอาหารในงานศพ ส่งผลให้ชาวบ้าน 20 ราย เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ก่อนถูกหามส่งรพ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้านนายเกรียงศักดิ์ แสงยุพนนท์ นายอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าตรวจที่ห้องฉุกเฉินของทางรพ. พบว่า มีชาวบ้าน 3 รายที่อาการสาหัส ทางแพทย์กำลังประเมินอาการว่าจะส่งไปรักษาที่รพ.ลำปางเพื่อทำการผ่าตัดรักษาหรือไม่
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>คลินิกหมอครอบครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว พญ.มยุรา กุศลภรณ์ ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน คลินิกหมอครอบครัว พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานและให้กำลังใจแพทย์พยาบาล ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
<p>แนวหน้า</p>	<p>รณรงค์ปราบยุงลาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว สสจ.พัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดโครงการรณรงค์ “ชาวพัทลุงทำสงครามกับยุงลาย ป้องกันยุงเกิด ป้องกันยุงกัด ขจัดไข่เลือดออก” ที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สำนักระบาดวิทยา รายงานจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สงขลา พัทลุง และบึงกาฬ สำหรับ จ.พัทลุง มีอัตราผู้ป่วยสูงสุดของภาคใต้ และอันดับ 4 ของประเทศ ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วจำนวน 989 ราย มีพื้นที่เสี่ยง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ตะโหมด กงหรา และป่าบอน
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์</p>	<p>หนุนเพิ่มโทษเมาแล้วขับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.ธนะพงศ์ จิน วงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวถึงผลสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เรื่องเมาแล้วขับ ที่ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนให้รัฐบาลเพิ่มโทษเมาแล้วขับเท่ากับกฎหมายยาเสพติด ว่า ผลสำรวจดัง กล่าวชี้ให้เห็นนิมิตหมายอันดี ที่จะทำให้กฎหมายเมาขับถูกนำมาทบทวน แต่เป็นห่วงว่าจะมีข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมาย จึงขอให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวดกวดขันจริงจังต่อเนื่อง

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	คดีเน็ตไอดอล -เสนอข่าว รองสว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง เปิดเผยความคืบหน้าคดีน้องส้ม (นามสมมติ) เน็ตไอดอลชื่อดัง ขับรถเก๋งหรูบีเอ็มดับเบิลยู เมื่อชนรถเก๋งและแท็กซี่รวม 9 คันบนถนนรัชดาฯ ว่า ตำรวจได้ดำเนินการส่งเรื่องเพื่อขอผลตรวจเลือดว่ามีสารเสพติดและแอลกอฮอล์หรือไม่ แต่ระหว่างนี้ทราบว่าการครอบครัวยังนำตัว น.ส. โซมีเดินทางไปรักษาต่อที่ รพ.ราชบุรี แผนกจิตเวช เนื่องจากมีอาการทางจิต จึงส่งเรื่องไปที่ รพ.ราชบุรี เพื่อขอผลตรวจเลือดว่ามีสารเสพติดและแอลกอฮอล์ รวมทั้งต้องเดินทางไป รพ.ราชบุรี เพื่อสอบปากคำต่อไป
โพสต์ทูเดย์	อ.ย คว้าลี้ตี อวอร์ด 2017 -เสนอโฆษณา อ.ย คว้าลี้ตี อวอร์ด ปี 2017 ส่งเสริมสถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น คัดและค้นหาจำนวน 55 รางวัลจากสถานประกอบการทั่วประเทศ ประกอบด้วย สถานประกอบการด้านอาหาร 19 รางวัล ยา 6 รางวัล เครื่องสำอาง 8 รางวัล เครื่องมือแพทย์ 5 รางวัล วัตถุดิบทรายที่ใช้ในบ้านเรือน 5 รางวัล และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 12 รางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย 2559 ดาวโนโหลตใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ อ.ย. พิธีมอบรางวัลเดือนกุมภาพันธ์ 2560
มติชน คอลัมน์ พบแพทย์จุฬา	โสมกับการตั้งครรภ์ -เสนอบทความ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ฝ้ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโสม ว่า สตรีตั้งครรภ์ชาวเอเชีย มักใช้โสมในการบำรุงครรภ์ ทั้งนี้มีนักวิจัยศึกษา พบว่า เกิดความผิดปกติขึ้นในลูกของหนูทดลองที่ได้รับโสม จะมีอาการตัวเตี้ย เซลล์กล้ามเนื้อลดลง พัฒนาการของหัวใจ กล้ามเนื้อ และขาด้อยลง แต่การศึกษาเชิงระบบในปี 2551 ไม่พบความสัมพันธ์ของโสมกับการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตาม หากจะใช้โสมในการบำรุงครรภ์ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงก่อนการตั้งครรภ์ตลอดจนในระยะให้นมบุตรด้วย
คมชัดลึก	คนอเมริกาเครียด -เสนอข่าว ผลสำรวจของแฮร์ริส ที่ทำให้แก่สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน พบว่า ชาวอเมริกันกว่าครึ่ง รู้สึกเครียดกับการหาเสียงแบบดุดเดือด ด้าน รอเบิร์ต ไบรท์ จิตแพทย์ในรัฐแอริโซนา กล่าวว่า ชาวอเมริกันไม่เคยอยู่ในภาวะปรีวิตกแบบนี้มาก่อน นับจากเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2544 หรือวิกฤติการเงินครั้งใหญ่ ด้วยภาพและคำเหล่านี้ก่อความรู้สึกว่าผู้หญิงไม่มีความปลอดภัย ความรู้สึกกลัว หวาดผวา จนเป็นฝันร้าย สมาคมจิตแพทย์อเมริกาแนะว่าไม่ว่าการหาเสียงจะหตุหู่ และมีตม และผลเลือกตั้ง 8 พฤศจิกายนนี้จะออกมาเป็นอย่างไร ชีวิตต้องดำเนินต่อไป